

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua "dạy tốt - học tốt" năm học 2018-2019.

Thực hiện kế hoạch số /KH-CĐCS của Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ngày tháng năm 2018, toàn thể giáo viên và học sinh trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã tham gia tích cực vào phong trào thi đua "Dạy tốt- Học tốt" năm học 2017-2018. Đợt thi đua này diễn ra trong thời gian từ 13/8/2018 đến 20/11/2019, đến nay đã kết thúc. Nay Ban chấp hành Công đoàn Nhà trường báo cáo tổng kết phong trào thi đua cụ thể như sau:

Để đạt những mục tiêu như trong kế hoạch đã đề ra, ngay từ những ngày đầu tiên thực hiện phong trào, BGH nhà trường đã phối hợp với Công đoàn chỉ đạo phát động thi đua rộng rãi tới tất cả các giảng viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường, tập trung vào các nội dung: dạy học theo định hướng phát triển năng lực, giờ học tốt,

1. Đối với GV:

Nhà trường đã tổ chức 2 đợt tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn thể giảng viên; Lớp tập huấn Kỹ năng mềm và lớp tập huấn Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Các bộ môn đã tổ chức giờ bình giảng, hội thi giao viên giỏi ở cấp bộ môn: 5 khoa, bộ môn đã tổ chức cho 100% giảng viên tham gia hội thi

Các bộ môn và các đoàn thể trong trường tuyên truyền để giáo viên tham gia tích cực cuộc thi thiết kế mô hình dạy học ở cấp trường do Sở LĐ -TBXH tỉnh phát động, lựa chọn được 3 mô hình để tham gia dự thi cấp tỉnh: mô hình giải phẫu da, mô hình giải phẫu gan và mô hình hệ thống thần kinh, mạch máu cơ thể người

2. Đối với HS:

Các lớp đã hăng hái thi đua để có nhiều giờ học tốt. Trong nội dung này, giảng viên đã tăng cường tổ chức các hoạt động học tập ở nhà và trên lớp để tập thể các lớp có cơ hội dành nhiều "giờ học tốt" hơn bình thường.

Trên đây là bản tổng kết phong trào thi đua "Dạy tốt- Học tốt" năm học 2018-2019 của trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường tổng kết lại phong trào, làm cơ sở cho công tác thi đua khen thưởng của

nhà trường, đồng thời đánh giá những ưu, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm cho những đợt thi đua tiếp sau.

Nơi nhận:

- BCH đảng ủy;
- Các tổ CD;
- Lưu VPCE.



Nguyễn Văn